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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

 

คนอีสานมอง 'การศึกษาไทย'? 
วิษณุ บุญมารัตน์ wiszanu.com 

 
 เมื่อไม่นานมาน้ีผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง "มหาวิทยาลัยไทยกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน" การสัมมนามีประเด็นท่ีผู้เขียนในฐานะคนอีสานเห็นว่าน่าสนใจจึงขอหยิบยกมาและร่วมแสดงความ
คิดเห็นด้วย เพราะการศึกษาเป็น ส่ิงสําคัญ เราทุกคนควรสนใจหาก ต้องการให้สังคมไทยพัฒนาข้ึน 
อีกไม่นานนี้โครงสร้างด้าน ประชากรของไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีวัยแรงงานประมาณร้อยละ 67 และมีปัญหาสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน เนื่อง จากคนไทย
เริ่มมีภาวะเจริญพันธุ์ ตํ่า มีเด็กเกิดน้อยลง ดังนั้น เรา จึงพบว่าโรงเรียนประถมฯและมัธยมฯมีนักเรียนน้อยลง 
โรง เรียนหลายแห่งต้องปิดตัวและปล่อยท้ิงร้างมาได้ประมาณ 5-10 ปีแล้ว โดยมีการโอนนักเรียน จากโรงเรียน
ที่ปิดตัวเน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนเหลือน้อยไปเรียนรวมกันในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกว่า ส่งผลให้
นักเรียนท่ีเคยเรียนอยู่ในท้องท่ีของตนต้องได้รับความลําบากเพราะต้องเดินทางไกลเพ่ือไปเรียนท่ีอ่ืน ทางออก
ในการแก้ปัญหาจึงน่าจะเน้นในเรื่องการศึกษานอกระบบแทน เช่น การสร้างห้องสมุดที่ได้มาตรฐานในระดับ
อําเภอ เพ่ือรองรับประ ชากรผู้สูงอายุ และเรื่องสุขอนามัย 
 สําหรับในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยปิดของไทยมีคนเข้าเรียนปีละประมาณ 300,000-400,000 
คน ถ้ารวม 4 ปี จะมีจํานวนประมาณ 1.2-1.6 ล้านคน รัฐบาลให้งบประมาณกับมหาวิทยาลัยต่อปีประมาณ 
70,000-80,000 ล้านบาท แต่ผลท่ีเกิดข้ึนกลับพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งผลิตบัณฑิตออกมาไม่มี
คุณภาพ หรือมีหลักสูตร "จ่ายครบ จบแน่" ซ่ึงสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย เนื่องจากบัณฑิตเหล่านี้จบไปแล้วไม่
มีงานทํา โดยเฉพาะ ในระดับปริญญาตรีมีผู้ว่างงานสูงสุดคือจํานวน 90,200 คน ประกอบด้วยสาขารัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทั้งๆท่ีประ เทศไทยยังขาดแคลนแรงงาน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือเดือน
สิงหาคม 2555 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
 อธิการบดีท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า "ปัจจุบันกลุ่มคนที่ตกงานมากท่ีสุดคือคนที่จบปริญญาตรี 
รวมทั้งมาตร ฐานระดับการศึกษาก็เปล่ียนไป คนจบปริญญาเอกและปริญญาโทของไทยบางแห่งมีความรู้น้อย
กว่าคนที่จบปริญญาตรีที่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือ มศว เสียอีก เพราะอะไร ในเม่ือรัฐให้งบประมาณมา 

ข่าวจากหนังสอืพิมพ์โลกวันนี ้ฉบับประจําวันที ่๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒ มูลคา่ข่าว ๒๖,๕๓๒.- 

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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มาก แต่ได้คุณภาพการศึกษาตํ่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะต้องทําการบ้านเพื่อตอบสังคมด้วย" 
นายแพทย์กําจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรม การการอุดมศึกษา ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมด้วยว่า "การ
เปิดหลักสูตรแต่ละแห่งต้องดูด้วยว่าตัวเองพร้อมหรือยัง ไม่ ใช่แค่อยากเปิดเพราะหวังจะรับนักศึกษาเข้าเรียน
เท่านั้นแล้วเอาอาจารย์ไม่มีคุณภาพมาสอน" ทําให้บัณฑิตบางคน ที่จบไปไม่มีคุณภาพและไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน อันเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้บัณฑิตในระดับปริญญาตรีตกงานมากท่ีสุด 
 ผู้เขียนต้องการให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยแก้ปัญหาที 
ซ่ึงท่านเคยแลกเปล่ียนความคิดกับผู้เขียนท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ในการแก้ปัญหาการศึกษาไทย 
ในอนาคตแรงงานไทยอาจไม่ตอบสนองความต้อง การของตลาดได้เท่ากับแรง งานจากประเทศเพ่ือนบ้าน และ
เราจะต้องเผชิญกับการแย่งงานจากแรงงานเพื่อนบ้านท่ีจะขายจุดเด่นให้กับนักลงทุนหากเปิดเสรีอาเซียนรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย เช่น หากต้องการได้แรง งานราคาถูกก็อาจหันไปสนใจแรงงานจาก
พม่า ซ่ึงมีประชากรราว 55 ล้านคน หรือหากต้องการแรงงานที่มีมันสมองหรือเป็นแรงงานมีฝีมือก็อาจใช้
แรงงานจากเวียดนาม ซ่ึงมีจํานวนประชากร 90 กว่าล้านคนแล้ว แรงงานทั้ง 2 ประเทศ ที่ยกตัวอย่างมานี้
สามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ด้วยนอก จากภาษาอังกฤษ 
 ทางออกของสังคมไทยและการแก้ปัญหาการศึกษาจึงน่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับความรู้
เรื่องเทคโนโลยี เพ่ือผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงตามความต้องการ และสามารถนํามาช่วยพัฒนาประ เทศ
ได้มากกว่า โดยกระทรวงศึกษาธิการน่าจะได้ร่วมมือกับสหภาพแรงงานของหน่วยงานต่างๆและกระทรวง
แรงงานจัดหลักสูตรอบรมทักษะแรงงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต แต่ต้องเน้นการ
อบรมโดยองค์กรท่ีมีคุณภาพในการจัดอบรมเพ่ือให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ไปอย่างแท้จริง 
ส่ิงสําคัญที่สุดในการพัฒ นาแรงงานไทยให้ตรงตามความ ต้องการของนักลงทุนคือ ความ รู้ด้านภาษาอังกฤษ 
การศึกษาภาษาอังกฤษของไทยยังอยู่ในระดับตํ่ามาก คนที่จบ ดร. บาง คนยังไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เรียนแต่
ภาษาไทยตลอด เมื่อจะพูดกับคนต่างชาติก็จะรู้สึกกลัวพูดผิด 
 ดังนั้น ทางออกในการเรียนภาษาอังกฤษที่ควรดําเนินการคือ ต้องเน้นการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
ชาวต่างชาติ อย่าง เช่นอาสาสมัครจากองค์การต่างๆ คนเหล่านี้ยินดีให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว เพราะถือเป็น 
การทําบุญ แต่ต้องให้มาสอนในโรงเรียนสําหรับนักเรียนนักศึกษาและนอกโรงเรียนสําหรับผู้ที่ทํางานแล้ว ทั้งนี้ 
เพราะคนไทยยังกลัวการพูดกับคนต่างชาติ นอกจากน้ีรัฐบาลควร ต้องสนับสนุนการผลิตหนัง สือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษให้มีราคาตํ่ากว่าหรือเท่ากับหนังสือพิมพ์ภาษาไทยด้วย เพ่ือปลุกจิตสํานึกการอ่านให้ประ ชาชน
มากข้ึน 
 โดยเฉพาะในภาคอีสานนั้นมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษวางขายน้อยมาก ในประเทศเพ่ือนบ้านของเรา
ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษวางขายควบคู่กับหนังสือ พิมพ์ภาษา
ท้องถ่ินในราคาใกล้เคียงกัน 
 ทั้งหมดน้ีเป็นมุมมองเล็กๆ น้อยๆต่อการศึกษาไทยท่ีผู้เขียน อยากเห็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยให้ดีข้ึน เพราะคุณภาพการศึกษาไทยแพ้สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามในทุกๆด้านแล้ว ดังน้ัน ประชา 
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ชนชาวไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ จากมุมมองของคนอีสานคนหน่ึงซ่ึงต้องการพัฒนา คุณภาพการศึกษาไทย
ให้ดีข้ึน  


